

สหราชอาณาจักรผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ระยะที่ 4



รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยจะยกเลิกมาตรการ Lockdown เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมด ได้แก่ อนุญาตให้ร้านอาหารและ ผับ สามารถให้บริการโดยไม่จำกัดแค่การให้บริการที่โต๊ะอาหาร (table-service) เท่านั้น, ยกเลิกมาตรการรักษาระยะห่าง 1 เมตร, ยกเลิกมาตรการจำกัดการพบปะทางสังคมทั้งหมด, ยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในที่ร่ม (indoors) ยกเว้นขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ตาม นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้

The British Retail Consortium (BRC) ได้ให้ข้อมูลว่า จากการที่สหราชอาณาจักรได้มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown รวมทั้ง ปล่อยด้านอากาศ การแข่งขันฟุตบอล Euro 2020 และชาวสหราชอาณาจักรมีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายมากขึ้น โดย BRC และ บริษัทด้านการบัญชี KPMG ได้ทำการสำรวจ พบว่า ยอดจำหน่ายของร้านค้าปลีกในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สูงกว่ายอดจำหน่ายของร้านค้าปลีกในเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 13.1

BRC เห็นว่า จากการที่ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายในย่านช้อปปิ้ง (high street) มากขึ้น ได้ส่งผลให้ยอดขายสินค้าช่องทางออนไลน์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลดลง โดยยอดขายสินค้าอาหารลดลงบ้าง แต่ยอดขายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่อาหารกลับเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและรองเท้า ในขณะที่ช่วงการแข่งขันฟุตบอล Euro 2020 ได้ส่งผลให้ขนมขบเคี้ยว เบียร์ และโทรทัศน์ มียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ BRC ยังเห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากจะทำมาจับจ่ายสินค้าในร้านค้า อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยนั้น ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่มั่นใจในการออกมาจับจ่ายสินค้าในร้าน

นอกจากนี้ จากการสำรวจโดยบัตรเครดิต Barclay พบว่า ผู้บริโภคมีการจับจ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 มากกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 11 ทั้งนี้ บัตรเครดิต Barclay ยังพบว่า ชาวสหราชอาณาจักรมีการท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้ง การแข่งขันฟุตบอล Euro 2020 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคจะมีการจ่ายเงินในการใช้บริการในผับ และบาร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.1

ที่มา: BBC News

ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สศต. ขณะนี้ ร้อยละ 87 ของชาวสหราชอาณาจักร ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป (กว่า 45.9 ล้านคน) ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรกแล้ว และมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่สองแล้ว จำนวนกว่า 34.8 ล้านคน โดยสหราชอาณาจักรมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ จำนวน 34,471 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

ภาครัฐกิจบริการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก ซึ่งการยกเลิกมาตรการ Lockdown เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดนั้น จะช่วยให้ธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ รวมทั้ง ร้านค้าปลีกต่างๆ ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยไม่มีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคออกมาใช้บริการและจับจ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอังกฤษยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะยังคงอยู่ แต่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากการฉีดวัคซีนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากตลาดสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยที่ผ่านมาชาวสหราชอาณาจักรมีเงินเก็บมากขึ้นในช่วง Lockdown และมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น

สรุปโดย สศต. ลอนดอน